

Livingetc

THE NO.1 HOMES MAGAZINE FOR MODERN LIVING

ลิวอิง (เอกซีกนารี)

THAILAND

บ้านอิฐธรรมชาติ
เรียบง่ายและดูดี

กลเม็ด
ชาญฉลาด
ให้ห้อง
กว้างขึ้น

นางสาวสุกัญญา
สร้อยกลสวยแต่ง

Homesetc



“อธิบาย ตามที่ต้องการเลยล่ะ” ดิชนีย์ ภรรยาของ ดร.โพธิ์ บุญศิริ ตอบทั้งท่ายิ้มด้วยใบหน้าเป็นยิ้มอย่างสดใสหลังจากบทสนทนา แต่! กว่าจะลงเอยสวยงามตามท้องเรื่อง ก็มีเรื่องราวให้ได้คิด ให้ได้แก้อู้อย่างมีนัยยะ แตกต่างมีงานที่ยุ่งด้วยทั้งคู่ ดร.โพธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและลงทุนสัมพันธภาพกับ บริษัท เหนวรา พลังงาน ที่ดิน จำกัด (มหาชน) ส่วน ดิชนีย์ ทำงานเป็นผู้จัดการ ดูแลเรื่องบัญชี และการตลาดให้แก่ บริษัท โนริโกะ จำกัด

“บนพื้นที่ดินประมาณ 5 ไร่นี้ เดิมหมอย้ายอยู่กับครอบครัว พ่อ แม่ และพี่ชายครับ พอหลังจากแต่งงาน เราทั้งคู่จึงคิดอยากมีบ้านของตัวเอง เลยนำที่ดินที่มีอยู่แล้วมาสร้างบ้านในฝันของเราครับ” ดร.โพธิ์อธิบายที่มานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะง่ายดาย เพราะพื้นที่ที่ปลูกบ้านมีต้นไม้หลายต้นที่คุ้นเคยของเขาวงแหวน ไร่กล้วยไม้เพราะมาเป็นแม่ปิตีเดียว และเมื่อทั้งสองได้รู้จักกับสถาปนิก เจริญ เรียงทฤษฎี เราจึงมีผู้ช่วยในการเลือกที่ดินมีงานที่เหมาะที่บ้านในฝันตามที่ต้องการ “แรกเริ่มเลยเราสองคนบอกความต้องการในใจให้คุณเจริญฟัง เขาก็ได้บ้านที่ดูทันสมัยและอยู่สบาย อบอุ่น มีอากาศถ่ายเท ระบาย ดีมีต้นไม้และพื้นที่สีเขียว รวมถึงขอบสระที่ดูเรียบง่ายด้วย” ดิชนีย์บอกความต้องการในตอนแรก

สุดท้ายการเลือกที่ในอาณาบริเวณของครอบครัวใหญ่ จบตรงสวนฝั่งหนึ่งที่มีไม้ระแนงระบายข้าง มีก็เพียงต้นไม้ยืนต้นสวยงามอยู่เท่านั้น แต่ความน่าสนใจคือสถาปนิกแก้ปัญหาโดยการกำหนดตำแหน่งต้นไม้ไว้ เพื่อดีไซน์เสียงหลบมันให้ได้มากที่สุดนั่นเอง “ต้องยกเครดิตให้คุณเจริญ เพราะบ้านที่ออกแบบค่อนข้างตรงใจ เปิดหน้าต่างเนี่ยลมโกรกทั้งสองฝั่งจริงๆ ได้ทั้งลมตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้พอดี ซึ่งเราบอกเขาว่าเป็นการสร้างบ้านชาวทิศทางลม แดมออกแบบรูปทรงบ้านให้ดูเป็นส่วนตัว” ดร.โพธิ์กล่าวพลางยิ้มรับลมขณะเปิดหน้าต่าง

ระแนงไม้ที่สร้างเหมือนอยู่ตรงกลางรูปทรงตัว L Shape ของตัวบ้าน สโตนโบริค หรือปัดนี้ นอกจากมอบความเป็นส่วนตัวแล้ว ผนังกระจกบานใหญ่รอบบ้านของทุกห้องยังสามารถมองเห็นสระได้อีกเช่นกัน แดมสถาปนิกมีการคิดคำนึงทิศทางของแสงแดด เพื่อลดทอนความร้อนผ่านเข้ามาด้านในด้วยการหันด้านแคบของบ้านรับกับทิศตะวันออก และตะวันตก ประกอบกับมีต้นไม้ยืนต้นไม่เป็นพุ่มเดิม จึงทำให้บ้านหลังนี้มีอากาศที่ถ่ายเทไม่โอ้อวด “ปัญหาเรื่องโครงสร้างบ้านไม่มีเลยนะ ค่อนข้างโอเค แต่ที่มันดีเลยจากกำหนด 1 ปี จนเลยเถิดเกือบเข้าปีที่สอง เพราะว่าเราเสริมราคาค่าจ้างอีกวันเวลาไปหลายเดือน และช่วงนั้นมองโหลดขายเพิ่งคลอตกกำหนดฤกษ์ย้ายเข้าช่วงเมษายนปีที่แล้วจึงออกจะทุกทีทุกเล่นไปซะหน่อย” ดิชนีย์บอกปัญหา และกล่าวเสริมต่อ “สำหรับเรื่องตกแต่งภายใน ก็ได้ อินที่เรีย ดิเรเนอมาเป็นผู้ดูแลให้ บ้านส่วนใหญ่คุมโทนสีเทาซึ่งเป็นสีที่เราชอบทั้งคู่ การตกแต่งภายในเราเน้นใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อรับกับงานชิ้นเราก็นำมาให้ บางชิ้นก็เลือกกันเอง รวมถึงมีการนำของสะสมสไตล์แอมเทคของคุณแยมคุณโพธิ์มาตกแต่งให้แม่พี่เข้ากันด้วยล่ะ”

พื้นที่รับประทานอาหาร

พื้นที่ส่วนนี้บริเวณต่อเนื่องกับห้องนั่งเล่น/รับแขก และห้องครัว “ใช้ทานอาหารเรียบง่ายทำจากธัญพืชต่างๆ และบุบของผลไม้บดสดคั้นมาคั้น ปกติไว้เพื่อความปลอดภัยของลูกครับ” เพื่อให้ได้ลูกนี้ ได้ทานอาหารสุกเนื้อดูได้ที่ร้าน Objekt แห่ง Wishbone ที่ Craft Inu พลัซกับลองหาที่ Artemide

Home Profile

The owners ดร.โพธิ์ บุญศิริ Assistant Director
Senior Corporate Planning & Investor Relations
บริษัท เหนวรา พลังงาน จำกัด (มหาชน) และภรรยา
ดิชนีย์ บุญศิริ Manager บริษัท โนริโกะ จำกัด
และ Line ฤกษ์ชัย 2 ชม

The property บ้านสองชั้น บนถนนสุขุมวิท อ.เมือง
กรุงเทพฯ ใจกลางประกอบด้วย สระว่ายน้ำ, ห้องนั่งเล่นรับแขก, พื้นที่ทานอาหาร, ห้องครัว, ห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องพินแคส และห้องโฮมเธียเตอร์
ส่วนประกอบประกอบด้วย ห้องทำงาน, โถง, ห้องพระ, ห้องนอนหลักพร้อมห้องแต่งตัว (walk-in closet) และห้องนอนแขกพร้อมห้องแต่งตัว
ทั้งหมดมีสิ่งอำนวยความสะดวก